

Số: /BC-VHL

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2023

BÁO CÁO
Công tác cải cách hành chính năm 2023

Thực hiện Công văn số 581/BNV-CCHC ngày 21/02/2022 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (sau đây viết tắt là Viện Hàn lâm) báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính năm 2023 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Ngay từ đầu năm, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, đặc biệt là người đứng đầu Viện Hàn lâm cũng như Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc thường xuyên quan tâm đến công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại các Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 1574/QĐ-VHL ngày 30/9/2021 tới toàn thể các đơn vị trực thuộc, đặc biệt bám sát mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính do Chính phủ đề ra, tăng cường giám sát tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện Hàn lâm.

Về công tác cải cách thể chế, thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy và chế độ công vụ, Viện Hàn lâm đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan triển khai và thực hiện Nghị định số 106/2022/NĐ-CP ngày 27/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, tên gọi của các đơn vị đảm bảo thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Kết luận số 62/KL-TW ngày 02/10/2023 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW. Viện Hàn lâm cũng đang triển khai hướng dẫn các đơn vị trực thuộc xây dựng Đề án vị trí việc làm, dự kiến hoàn thành đúng thời hạn quy định.

Về công tác cải cách tài chính công, Viện Hàn lâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Viện Hàn lâm đã đặt ra các mục tiêu, nhiệm

vụ, giải pháp cụ thể được ban hành tại Chương trình hành động kèm theo Quyết định số 77/QĐ-VHL ngày 18/01/2023 để góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, chủ đầu tư các dự án tích cực triển khai thực hiện các nội dung, hạng mục của dự án, khẩn trương nghiệm thu xác nhận khối lượng để làm cơ sở để thanh toán. Viện Hàn lâm đã hoàn thành việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho các đơn vị, dự án theo đúng quy định, đúng kế hoạch đề ra; đồng thời đôn đốc các đơn vị, dự án thuộc phạm vi quản lý của Viện khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đề tài đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp, vốn đầu tư công.

Viện Hàn lâm tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng, phát triển dữ liệu, các ứng dụng, dịch vụ nội bộ trực tuyến. Tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT dùng chung và xây dựng nền tảng Chính phủ điện tử giai đoạn 2022-2024 tại Viện Hàn lâm”. Viện Hàn lâm tiếp tục xếp vị trí thứ nhất về mức độ chuyển đổi số thuộc khối các cơ quan cấp bộ và ngành bộ không cung cấp dịch vụ công. Đây là năm thứ hai liên tiếp Viện Hàn lâm dẫn đầu về xếp hạng chuyển đổi số DTI. Kết quả đánh giá chỉ số DTI năm 2022 cho thấy rõ nỗ lực của Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm đã thực hiện nghiêm túc và hiệu quả “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Chính phủ ban hành. Việc được đánh giá đứng đầu trong khối các cơ quan cấp bộ và ngành bộ không cung cấp dịch vụ công đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện kinh phí đầu tư cho hạ tầng và nhân lực chuyển đổi số tại Viện Hàn lâm còn chưa nhiều.

2. Đánh giá thực hiện kế hoạch cải cách hành chính

Năm 2023, Kế hoạch cải cách hành chính của Viện Hàn lâm tập trung vào các nội dung, nhiệm vụ: Cải cách tổ chức bộ máy, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật phát triển Chính phủ điện tử, chính phủ số. Được sự quan tâm của Lãnh đạo Viện và các cấp chính quyền, Viện Hàn lâm đã hoàn thành tốt kế hoạch năm 2023 theo chương trình tổng thể cải cách hành chính của Viện Hàn lâm giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.

3. Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính

Viện Hàn lâm cập nhật thường xuyên các thông tin, quy định, quy trình về các thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử, đặc biệt là các văn bản liên quan đến công tác cải cách hành chính, gửi văn bản qua hệ thống thông tin điện tử đến các đơn vị trực thuộc các Nghị quyết, Chỉ thị, Công văn nội dung cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030... Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhận thức của công chức, viên chức và người lao động không ngừng nâng cao. Công tác tuyên truyền về Cải cách hành chính được đăng tải trong chuyên mục “Cải cách hành chính” trên Cổng Thông tin điện tử Viện Hàn lâm tại địa chỉ <https://vast.gov.vn/web/chuyen-doi-so/cai-cach-hanh-chinh>, năm 2023, đã đăng tải 17 tin bài, 07 văn bản.

4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

- Viện Hàn lâm tiếp tục triển khai và thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao trong “Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ đến năm 2030” ban hành tại Quyết định số 169/QĐ-TTg ngày 04/02/2021. Ngoài ra, thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án “*Triển khai hướng nghiên cứu khoa học công nghệ ưu tiên về khoa học và công nghệ vũ trụ (VAST08)*” dự kiến triển khai trong kế hoạch 2024;

- Tiếp tục chỉ đạo Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam triển khai công tác thu thập các mẫu vật quý hiếm, tổ chức xử lý bảo quản các mẫu vật thu thập được, mở cửa tiếp đón khách tham quan, tổ chức các lớp trải nghiệm thường xuyên tại Phòng Trưng bày Tiến hóa sinh giới; chăm sóc và theo dõi thường xuyên rùa được nuôi tại Trung tâm Bảo tồn Tài nguyên thiên nhiên Việt Nam. Năm 2023, Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam đón tiếp 66.885 lượt khách tham quan (tăng 18.783 khách tham quan).

Bảo tàng Hải dương học tiếp tục đa dạng hóa các nội dung trưng bày, đặc biệt là về chủ đề bảo vệ biển, đảo Hoàng Sa - Trường Sa. Tháng 9 năm 2023, khu trưng bày “Hiện diện trên Biển Đông” với 18 bản đồ xuất bản từ năm 1747 đến năm 1946 được lựa chọn trong số 414 bản đồ lưu trữ tại Viện đã được đưa vào hoạt động, góp phần khẳng định quá trình liên tục thực thi chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa qua các tư liệu về hoạt động nghiên cứu khoa học. Công tác truyền thông, quảng bá hoạt động của Bảo tàng và giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên được đẩy mạnh, đặc biệt là qua các kênh trực tuyến;

- Trung tâm Giám định ADN thuộc Viện Công nghệ Sinh học thực hiện các công tác thu thập, tiếp nhận mẫu mới; bảo quản mẫu; xây dựng đơn giá giám định ADN; tăng cường hợp tác quốc tế nhằm nâng cao năng lực giám định hài cốt liệt sĩ. Trong năm 2023, Trung tâm Giám định ADN thu thập và tiếp nhận tổng cộng 481 mẫu hài cốt liệt sĩ từ 15 nghĩa trang liệt sĩ trên cả nước và bảo quản 6264 mẫu hài cốt liệt sĩ, các mẫu sau khi giám định tại Trung tâm sẽ bàn giao kết quả cho Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Dự án Xây dựng Trường Đại học Khoa học và Công Nghệ Hà Nội, sử dụng vốn vay ADB. Dự án đang trong giai đoạn trình Thủ tướng Chính phủ xin phép kéo dài thời gian thực hiện Dự án đến tháng 12 năm 2025;

- Dự án Trung tâm Vũ trụ Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 1445/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, theo đó dự án sẽ được gia hạn thực hiện đến hết tháng 12 năm 2025.

Vận hành vệ tinh VNREDSat-1, Viện Hàn lâm tiếp tục vận hành ổn định hệ thống viễn thám hoàn chỉnh đầu tiên của Việt Nam từ trạm thu ảnh mặt đất tới vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo. Cho đến nay, vệ tinh đã thực hiện trên 53.000 vòng quanh Trái đất, tương đương 2,4 tỷ km quãng đường, đặc biệt các tham số quỹ đạo vẫn được duy trì ổn định. Với tính ưu việt về sự chủ động và độ ổn định, hệ thống

VNREDSat-1 đã và đang tiếp tục được khai thác một cách hiệu quả và đã cung cấp gần 160.000 cảnh ảnh trên các vùng lãnh thổ, lãnh hải Việt Nam và trên toàn thế giới, góp phần giám sát tích cực và chủ động phục vụ quản lý tài nguyên môi trường, nghiên cứu khoa học, đào tạo, hỗ trợ các nhiệm vụ phát triển bền vững kinh tế xã hội cũng như bảo đảm quốc phòng - an ninh.

- Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu là cơ quan đầu mối được giao thực hiện nhiệm vụ báo tin động đất và cảnh báo sóng thần ở Việt Nam theo Quy chế của Chính phủ.

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 14/11/2023, mạng lưới đài trạm địa chấn quốc gia do Viện Vật lý địa cầu vận hành đã ghi nhận được 333 trận động đất có độ lớn dao động trong khoảng từ 2,5 đến 4,4 độ theo thang Mô men trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam và đã thông báo đầy đủ trên các phương tiện thông tin đại chúng về 25 trận động đất có độ lớn $M \geq 3.5$ theo đúng Quy chế của Chính phủ. Thông báo cho Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn. Ngoài ra, tất cả các trận động đất được phát hiện, đăng trên Website của Viện Vật lý địa cầu theo địa chỉ <http://www.igp-vast.vn/>

5. Đánh giá chung về công tác triển khai

Được sự quan tâm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến đã giúp Lãnh đạo đơn vị trực thuộc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tác động tích cực đến hành động của các đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đã mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện Hàn lâm.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Cải cách tổ chức bộ máy

Thực hiện Nghị định số 106/2022/NĐ-CP ngày 27/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hàn lâm đã hoàn thành việc hợp nhất các đơn vị trực thuộc: Ban Tổ chức - Cán bộ và Ban Kiểm tra thành Ban Tổ chức - Cán bộ và Kiểm tra; Viện Khoa học năng lượng và Viện Công nghệ môi trường thành Viện Khoa học công nghệ Năng lượng và Môi trường; Trung tâm Phát triển công nghệ cao và Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ thành Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ cao, đảm bảo thực hiện đúng tinh thần của Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Kết luận số 62/KL-TW ngày 02/10/2023 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW.

Năm 2023, Viện Hàn lâm kiện toàn tổ chức bộ máy đơn vị cấp phòng của các đơn vị trực thuộc, giảm 35 phòng và tương đương.

Trong công tác cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập, Viện Hàn lâm đã trình Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2021-2025.

2. Cải cách chế độ công vụ

2.1. Kết quả thực hiện bổ nhiệm, đề bạt công chức, viên chức

- Công tác quy hoạch:

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/TW ngày 07/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; Công văn số 112-CV/BCĐ ngày 17/7/2023 của Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, Viện Hàn lâm đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và gửi Báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đến Ban Chỉ đạo xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

- Công tác lấy phiếu tín nhiệm, bổ nhiệm, miễn nhiệm

Năm 2023, Viện Hàn lâm rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý tại 37 đơn vị trực thuộc giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031; lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức danh lãnh đạo Viện Hàn lâm và lãnh đạo các đơn vị đúng kế hoạch đề ra.

Công tác bộ nhiệm, thôi giữ chức vụ tại các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định: 27 cán bộ được bổ nhiệm, 08 cán bộ được bổ nhiệm lại, 03 cán bộ kéo dài thời gian giữ chức vụ và 09 cán bộ thôi giữ chức vụ lãnh đạo đơn vị.

Phê duyệt bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ lãnh đạo Phòng Quản lý tổng hợp đối với 23 trường hợp, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian và thôi giữ chức danh Kế toán trưởng đối với 09 trường hợp.

Trình Lãnh đạo Viện ký ban hành Quyết định cử 01 trường hợp đi học tại nước ngoài và thu nhận trở lại 01 cán bộ được cử đi công tác nước ngoài.

2.2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Viện Hàn lâm cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa bồi dưỡng: Cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung (năm học 2023 -2024), cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung (năm học 2023 - 2025) do Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức; bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp vụ và tương đương; bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 1 và 2; quản lý nhà nước về báo chí đợt 1 năm 2023; nghiệp vụ quản lý nhà nước về xuất bản; một số lớp do Học viện Ngoại giao, Bộ ngoại giao tổ chức, như: khóa bồi dưỡng Kỹ năng đối ngoại; bồi dưỡng Kỹ năng ghi chép và viết báo cáo; khóa bồi dưỡng Kỹ năng soạn thảo văn bản bằng Tiếng Anh, khóa Bồi dưỡng đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức do Bộ Nội vụ tổ chức; cử 01 viên chức đi học tập ở nước ngoài.

Mở lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị hành chính đối với 61 viên chức. Phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải tổ chức Lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng cho 34 viên chức.

Ngoài ra Viện Hàn lâm còn cử cán bộ tham dự các lớp bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn khác do Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ tổ chức.

2.3. Công tác quản lý biên chế, tuyển dụng, chuyển đổi viên chức

Việc tuyển dụng viên chức được quản lý chặt chẽ để đảm bảo không vượt quá biên chế được giao. Viện Hàn lâm phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức đối với 23 lượt đơn vị với 56 chỉ tiêu, đến nay một số đơn vị đã hoàn thành việc tuyển dụng viên chức, một số đơn vị đang trong quá trình thực hiện; phê duyệt kết quả tiếp nhận vào làm viên chức đối với 08 trường hợp thuộc 06 đơn vị. Viện Hàn lâm đã tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện và Khối Văn phòng dân đảng, đã tuyển dụng được 16 viên chức làm việc tại các đơn vị này. Ngoài ra, trong năm 2023 đã thực hiện ký mới và tiếp tục ký hợp đồng lao động đối với 17 lượt người làm việc tại các đơn vị chức năng.

Chấm dứt hợp đồng làm việc đối với 02 viên chức thuộc Văn phòng, 03 người làm việc tại các đơn vị chức năng; chuyển đổi công tác đối với 38 viên chức trong đó có 29 viên chức đến làm giảng viên cơ hữu tại Học viện Khoa học và Công nghệ, 08 viên chức đến các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm và 01 viên chức đến cơ quan ngoài Viện Hàn lâm.

3. Cải cách thủ tục hành chính

Năm 2023, Viện Hàn lâm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển các hệ thống nền tảng, phát triển dữ liệu, các ứng dụng, dịch vụ nội bộ trực tuyến, chia sẻ giữa các hệ thống thông tin, phần mềm chuyên ngành phục vụ việc giải quyết công việc đảm bảo đáp ứng yêu cầu về tính năng, kỹ thuật phù hợp thực tế của Viện Hàn lâm.

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 trong Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Viện Hàn lâm 2023 tại Kế hoạch số 1574/QĐ-VHL ngày 30/9/2021.

Thực hiện dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT dùng chung và xây dựng nền tảng Chính phủ điện tử giai đoạn 2022-2024 tại Viện Hàn lâm” theo kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Sắp xếp tổ chức bên trong và nâng cao mức độ tự chủ về tài chính của các đơn vị trực thuộc, bảo đảm đáp ứng tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định, phù hợp với Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, thu gọn đầu mối tổ chức theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017.

Thực hiện Công điện số 968/CD-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, Viện Hàn lâm tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra thông qua việc rà soát, sửa đổi quy chế làm việc và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, theo sát tình hình thực tế, cụ thể hóa công việc nhằm xử lý nhanh chóng kịp thời, hiệu quả; quán triệt, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ của cán bộ đến từng đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Công tác tuyên truyền về Cải cách hành chính được đăng tải trong chuyên mục “Cải cách hành chính”, trong năm 2023 đã đăng tải 17 tin bài, 07 văn bản.

Chuyên trang chuyển đổi số của Viện Hàn lâm, trong năm 2023 đã đăng được 63 tin bài, 21 văn bản.

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VAST-Office) là hệ thống hỗ trợ công tác văn thư gửi và nhận văn bản của Viện Hàn lâm. Ứng dụng còn cho phép người dùng quản lý giao việc, ghi nhận, trao đổi và xử lý thông tin một cách dễ dàng và hiệu quả. Trong năm 2023, đã có thêm 142 thiết bị chữ ký số chuyên dùng Chính phủ được cấp mới cho các cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

4. Cải cách tài chính công

Năm 2023, Viện Hàn lâm được giao 2.849,470 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển) và 1.108,19 tỷ đồng (vốn thường xuyên). Đến nay đã hoàn thành việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2023 cho các đơn vị, dự án theo đúng quy định; đồng thời đôn đốc các đơn vị, dự án thuộc phạm vi quản lý của Viện Hàn lâm khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đề tài đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn sự nghiệp, vốn đầu tư công, kết quả giải ngân đến 31/11/2023 như sau:

- Về giải ngân của các dự án là 1.411.012 triệu đồng (đạt 45,11% kế hoạch), bao gồm: 179.009 triệu đồng nguồn vốn trong nước (đạt 21,63% kế hoạch) và 1.232.003 triệu đồng nguồn vốn nước ngoài (đạt 53,55% kế hoạch). Cụ thể như sau:

Vốn kế hoạch năm 2023: 1.315.910 triệu đồng (đạt 46,18% kế hoạch)

+ Vốn trong nước: 83.907 triệu đồng (đạt 15,28% kế hoạch);

+ Vốn nước ngoài: 1.232.003 triệu đồng (đạt 53,55% kế hoạch).

- Vốn kế hoạch năm 2022 được phép kéo dài: 95.012 triệu đồng (đạt 34,15% kế hoạch).

Đánh giá chung: Lãnh đạo Viện Hàn lâm luôn quan tâm và chỉ đạo tích cực để triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giải ngân đến tháng 11 năm 2023 cao hơn so với cùng thời điểm của năm 2022. Tuy gặp nhiều khó khăn vướng mắc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và xung đột Nga - Ucraina nhưng các dự án đều cố gắng khẩn trương thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu và tiến độ đã được phê duyệt và giải ngân tối đa kế hoạch vốn được giao.

- Về giải ngân Nguồn vốn chi thường xuyên:

Ước giải ngân từ đầu năm tính đến 20/11/2023 đạt 900.000 triệu đồng, mục tiêu giải ngân quý IV năm 2023 đạt 280.000 triệu đồng, ước giải ngân cả năm đạt 1.070.000 triệu đồng (đạt 98% so với dự toán NSNN giao).

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công:

+ Viện Hàn lâm đã ban hành Quyết định số 462/QĐ-VHL ngày 30/3/2023 về Quy chế về mua sắm, quản lý, sử dụng và bảo quản vật tư nghiên cứu. Căn cứ theo Quy chế trên, đến nay cơ bản các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm đã ban hành

Quy định chi tiết về mua sắm, quản lý, sử dụng và bảo quản vật tư nghiên cứu tại đơn vị; một số đơn vị khác đang hoàn thiện lại quy định của đơn vị và ban hành sau;

+ Tiếp tục thực hiện công tác cập nhật CSDL tài sản công lên hệ thống quản lý tài sản công quốc gia;

+ Triển khai công tác đoàn kiểm tra tài sản công tại một số đơn vị trực thuộc.

Nhìn chung, năm 2023, công tác quản lý tài sản công tại Viện Hàn lâm đã được các đơn vị thực hiện nghiêm túc; báo cáo đúng hạn; quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định, có hiệu quả, đúng định mức, đúng đối tượng và tiết kiệm.

Viện Hàn lâm từng bước đưa công tác xử lý tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách nhà nước vào nề nếp. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai việc xác định các tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KHCN còn nhiều bất cập khi áp dụng theo quy định.

Năm 2023, các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm đã báo cáo kê khai các cơ sở nhà, đất chưa được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất để tổ chức sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất theo quy định.

Viện Hàn lâm cũng đang tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về công tác sắp xếp lại vị trí và tinh giản biên chế.

5. Xây dựng và phát triển hệ thống Chính phủ điện tử, Chính phủ số

Viện Hàn lâm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, tiếp tục thực hiện kế hoạch 2023 của dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT dùng chung và xây dựng nền tảng Chính phủ điện tử giai đoạn 2022-2024 tại Viện Hàn lâm KHCNVN (dự án thành phần 1 của dự án Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, tiềm lực nghiên cứu phục vụ công tác phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, gọi tắt là Dự án trung hạn)”.

5.1. Kết quả xây dựng phát triển hạ tầng kỹ thuật

Nhiệm vụ “Chuyên đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của Viện Hàn lâm KHCNVN”, với mục tiêu chuyển đổi từ địa chỉ Internet thế hệ 4 (IPv4) sang địa chỉ Internet thế hệ 6 (IPv6) cho mạng máy tính kết nối Internet, mạng nội bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), máy chủ dịch vụ, máy chủ tính toán hiệu năng cao, thiết bị an toàn thông tin (ATTT), thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) của Viện Hàn lâm đã được phê duyệt tại Quyết định số 2582/QĐ-VHL ngày 30/12/2022.

5.2. Kết quả xây dựng, phát triển các hệ thống nền tảng, phát triển dữ liệu, các ứng dụng, dịch vụ nội bộ trực tuyến

- *Cổng Thông tin điện tử*: Hoạt động tại địa chỉ tên miền <https://vast.gov.vn/> là điểm truy cập duy nhất của Viện Hàn lâm trên môi trường mạng, liên kết, tích

hợp các kênh thông tin, dịch vụ và ứng dụng mà qua đó người dùng có thể khai thác, sử dụng. Cổng Thông tin điện tử đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền các hoạt động khoa học công nghệ của toàn Viện Hàn lâm.

Năm 2023, tổng số lượng truy cập đạt 4.802.009 lượt; đăng tải 821 tin, bài; cập nhật 254 thông tin đề tài mới; 189 văn bản chỉ đạo thuộc các lĩnh vực.

- *Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VAST-Office)*, là hệ thống hỗ trợ công tác văn thư gửi và nhận văn bản nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm. Ứng dụng còn cho phép người dùng quản lý giao việc, ghi nhận, trao đổi và xử lý thông tin một cách dễ dàng và hiệu quả thay cho hệ thống thư điện tử truyền thống, hệ thống được tích hợp phần mềm chữ ký số phiên bản 2.0. VAST-Office có tên miền chính thức được sử dụng: <http://office.vast.vn/>.

Năm 2023, đã có thêm 142 thiết bị chữ ký số chuyên dùng Chính phủ được cấp mới cho các cán bộ tại các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm.

Viện Hàn lâm đang tiến hành nâng cấp hệ thống phần mềm phục vụ Chính phủ điện tử, số hóa, quản lý văn bản của Viện, dự kiến đưa vào sử dụng chính thức trong thời gian sắp tới và thay thế hệ thống đang hoạt động.

- *Hệ thống tính toán hiệu năng cao (VAST-HPC)*, tiếp tục phục vụ tính toán khoa học đa ngành một cách hiệu quả. Phát triển nguồn nhân lực mạnh có khả năng ứng dụng tính toán khoa học để giải quyết những bài toán phức tạp trên mọi lĩnh vực.

Năm 2023, số lượt tính toán trên hệ thống VAST-HPC là 78.378 lượt tính toán; có 22 nhà khoa học đã sử dụng hệ thống với các vấn đề nghiên cứu tính toán thử nghiệm các thuật toán Machine learning, deep learning với dữ liệu Gen, tính toán AI cho các bài toán dự đoán; phân tích chuyển động vật lý của nguyên tử và phân tử, mô phỏng tương tác giữa chúng trong một thời gian nhất định; mô phỏng monte carlo, mô phỏng cho vật liệu từ, các hệ bioinformatics như Protein, virus, bacteria...

- *Hệ thống quản lý đề tài (OMS)* có tên miền chính thức được sử dụng: <http://office.vast.vn/oms> là hệ thống quản lý đề tài trực tuyến theo mô hình tập trung tại Viện Hàn lâm.

Hệ thống quản lý OMS quản lý các đề tài thuộc các hướng khoa học và công nghệ ưu tiên, các đề tài khoa học và công nghệ độc lập dành cho cán bộ khoa học trẻ cấp Viện Hàn lâm. Năm 2023 bắt đầu thực hiện đăng ký đề tài qua hệ thống OMS.

- *Trục liên thông văn bản điện tử* là hệ thống thông tin dùng chung cơ bản của Viện Hàn lâm, có chức năng hỗ trợ đơn vị, cá nhân, tổ chức gửi, nhận, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trên môi trường mạng bên ngoài Viện Hàn lâm; trục liên thông văn bản điện tử hoạt động tại địa chỉ: <https://office.vast.vn/vanbanlienthong/public/auth/login>, có kết nối trực tiếp với Trục liên thông văn bản Quốc gia. Tổng số văn bản điện tử gửi, nhận qua Trục liên thông văn bản Quốc gia trong năm 2023 là: 8.901 văn bản.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác cải cách hành chính tại Viện Hàn lâm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và luôn được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm cùng với sự hoạt động hiệu quả của các đơn vị trực thuộc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong toàn Viện Hàn lâm.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

- Tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng CNTT dùng chung và xây dựng nền tảng Chính phủ điện tử giai đoạn 2022-2024 tại Viện Hàn lâm KHCNVN”;

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính dưới các hình thức phù hợp, hiệu quả, thiết thực;

- Tiếp tục thực hiện phương án sắp xếp tổ chức bên trong và nâng cao mức độ tự chủ về tài chính của các đơn vị trực thuộc, bảo đảm đáp ứng tiêu chí thành lập tổ chức theo quy định, phù hợp với Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, thu gọn đầu mối tổ chức theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017;

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả giải ngân vốn các dự án đầu tư công, xây dựng cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị trực thuộc;

- Tiếp tục xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số tại Viện Hàn lâm.

Trên đây là báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2023 của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Bộ Nội vụ;
- Chủ tịch Viện (để b/c);
- Website Viện Hàn lâm;
- Lưu: VT. VP (THPC)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Tuấn Anh

PHỤ LỤC
Biểu mẫu Báo cáo cải cách hành chính năm 2023
(Kèm theo Báo cáo số /BC-VHL ngày /12/2023
của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam)

Biểu mẫu 1: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC				
STT	Chỉ tiêu thống kê	Đơn vị tính	Báo cáo CCHC năm 2023	
			Số liệu	Ghi chú
1	Số văn bản chỉ đạo CCHC đã ban hành (Kết luận, chỉ thị, công văn chỉ đạo, quán triệt)	Văn bản	02	
2	Tỷ lệ hoàn thành Kế hoạch CCHC năm (Lũy kế đến thời điểm báo cáo)	%		
2.1.	Số nhiệm vụ đã hoàn thành	Nhiệm vụ	05	
2.2.	Số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch	Nhiệm vụ	15	
3	Kiểm tra CCHC		0	
3.1.	Số cơ quan, đơn vị trực thuộc đã được kiểm tra			
3.2.	Tỷ lệ xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra	%		
3.2.1	Tổng số vấn đề phát hiện qua kiểm tra	Vấn đề		
3.2.2	Số vấn đề phát hiện đã xử lý xong	Vấn đề		
4	Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao			
4.1.	Tổng số nhiệm vụ được giao	Nhiệm vụ	05	
4.2.	Số nhiệm vụ đã hoàn thành đúng hạn	Nhiệm vụ	04	01 nhiệm vụ đang trong thời gian thực hiện

Biểu mẫu 2: Cải cách tổ chức bộ máy

STT	Chỉ tiêu thống kê	Đơn vị tính	Báo cáo CCHC năm 2023	
			Số liệu	Ghi chú
1	Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy			
1.2.	Sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, đáp ứng các tiêu chí theo quy định.	Hoàn thành = 1 Chưa hoàn thành = 0	1	04 đơn vị hợp nhất, 13 đơn vị kiện toàn
2	Số liệu về biên chế công chức		0	
2.1.	Tổng số biên chế được giao trong năm	Người		
2.2.	Tổng số biên chế có mặt tại thời điểm báo cáo	Người		
2.3.	Số hợp đồng lao động làm việc tại các cơ quan, tổ chức hành chính	Người		
2.4.	Số biên chế đã tinh giản trong kỳ báo cáo	Người		
2.5.	Tỷ lệ phần trăm biên chế đã tinh giản so với năm 2015	%		
3	Số người làm việc hưởng lương từ NSNN tại các đơn vị sự nghiệp công lập			
3.1.	Tổng số người làm việc được giao	Người	2282	
3.2.	Tổng số người làm việc có mặt tại thời điểm báo cáo	Người	2120	
3.3.	Số người đã tinh giản trong kỳ báo cáo	Người		
3.4.	Tỷ lệ % đã tinh giản so với năm 2015	%		

Biểu mẫu 3: Cải cách chế độ công vụ				
STT	Chỉ tiêu thống kê	Đơn vị tính	Báo cáo CCHC năm 2023	
			Số liệu	Ghi chú
1	Vị trí việc làm của công chức, viên chức		0	
1.1.	Số cơ quan, tổ chức hành chính đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định	Cơ quan, tổ chức		
1.2.	Số đơn vị sự nghiệp đã được phê duyệt vị trí việc làm theo quy định	Cơ quan, đơn vị		
1.3	Số cơ quan, tổ chức có vi phạm trong thực hiện vị trí việc làm phát hiện qua thanh tra	Cơ quan, đơn vị		
2	Tuyển dụng công chức, viên chức			
2.1.	Số công chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển)	Người	0	
2.2.	Số viên chức được tuyển dụng (thi tuyển, xét tuyển)	Người	39	
3	Số lượng lãnh đạo quản lý được tuyển chọn, bổ nhiệm thông qua thi tuyển (Lũy kế từ đầu năm)	Người		
Biểu mẫu 4: Cải cách tài chính công				
STT	Chỉ tiêu thống kê	Đơn vị tính	Báo cáo CCHC năm 2023	
			Số liệu	Ghi chú
1	Tỷ lệ thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công	%	49,52	
1.1.	Kế hoạch được giao			

	Vốn trong nước	Triệu đồng	549.000	
	Vốn nước ngoài	Triệu đồng	2.300.470	
1.2.	Đã thực hiện			
	Vốn trong nước	Triệu đồng	179.009	
	Vốn nước ngoài	Triệu đồng	1.232.003	
2	Ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng NSNN thuộc lĩnh vực quản lý của bộ (theo quy định tại Nghị định 60/2021/NĐ-CP)	Đầy đủ = 2 Chưa đầy đủ = 1 Chưa ban hành = 0		Viện Hàn lâm không phải là cơ quan ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công
3	Thực hiện tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) thuộc bộ, cơ quan (lũy kế đến thời điểm báo cáo)			
	Tổng số đơn vị sự nghiệp thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ VN	Đơn vị	39	Năm 2023 sáp nhập 02 đơn vị
	Đơn vị sự nghiệp đảm bảo một phần chi thường xuyên	Đơn vị	37	
	Đơn vị sự nghiệp do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên 100%	Đơn vị	02	
Biểu mẫu 5: Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số				
STT	Chỉ tiêu thống kê	Đơn vị tính	Báo cáo CCHC năm 2023	
			Số liệu	Ghi chú
1	Cập nhật Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản mới nhất	Chưa = 0 Hoàn thành = 1		
2	Xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo			

2.1.	Xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia	Chưa làm = 0 Đang làm = 1 Hoàn thành = 2	1	
2.2.	Tỷ lệ báo cáo định kỳ được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia	%	100	
3	Tỷ lệ hồ sơ công việc của bộ được xử lý trên môi trường mạng	%	100	Các văn bản của bộ, ngành, đơn vị gửi đến Viện Hàn lâm KHCNVN qua trực liên thông văn bản quốc gia đều được xử lý trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của Viện Hàn lâm KHCNVN
4	Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của bộ, cơ quan (Chỉ thống kê tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử).	%		
5	Tỷ lệ sử dụng văn bản điện tử của bộ, cơ quan (Chỉ thống kê tỷ lệ văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử).			Viện Hàn lâm KHCNVN là cơ quan thuộc Chính phủ do đó không có chức năng này
5.1.	Xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử	Đã hoàn thành = 1 Chưa hoàn thành = 0		
5.2.	Hệ thống thông tin một cửa điện tử đã kết nối liên thông với 100% đơn vị có chức năng giải quyết TTHC thuộc bộ, cơ quan (các Vụ, Cục, Tổng cục,...)	Đạt 100% = 1 Chưa đạt 100% = 0		